



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๙ มูลค่าข่าว ๒๘๔,๖๓๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

● “ลูก” คือทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแม่ การเลี้ยงลูกให้มีความคิดสำห้หน้าบโลกที่หมุนไวนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมในปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวล้ำทุกวันนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งขอพัฒนาให้ลูกฉลาดมีไหวพริบ รู้จักแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน พร้อมมีพัฒนาการสมองที่ดี และไวน้โลก เอส-26 โปรเกรสส์



1177 www.momypedia.com

ดูหมวดหมู่ของสินค้าขณะเลือกซื้อ และให้มีส่วนช่วยตัดสินใจเลือกซื้อ ล้วนแต่เป็นการสอนจากประสบการณ์จริงที่จะช่วยพัฒนาความคิดไวของลูกได้ตั้งแต้งเล็ก และยังมีอีกหลากหลายสถานการณ์ที่เราสามารถจำลองเพื่อให้ลูกฝึกฝนทักษะต่างๆ ผ่านประสบการณ์จริงได้ ซึ่งการจำลองสถานการณ์จริงๆ หลากหลายสถานการณ์ จะช่วยให้ลูกได้มีโอกาส

## หุ่น้อยสมองไว **พ่อแม่** สร้างได้

โกลด์ จึงจัดงาน “อิงค์ ฟาสท์ สมาร์ท คิด(ส์) หุ่น้อยสมองไว แม่สร้างได้” พร้อมเปิดประสบการณ์ 4D เรียลตี้ เอ็กซ์พีเรียนซ์ การเรียนรู้ผ่านโลก 4 มิติ เสริมให้ลูกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทุกสถานการณ์ผ่าน 6 โซนประสบการณ์จริง



พ.ศ.อุษณีย์ อนุราษฎร์

การคิดไว และก้าวทันกับโลกที่เปลี่ยนไปได้

**ดร.ศุธาวัลย์ หาญจรตสุข** ผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยภาพเด็ก จากศูนย์อัจฉริยภาพเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวถึงเทคนิคสอนลูกรักคิดไวทันโลกว่า การเตรียมความพร้อมลูกด้วยสารอาหาร

ฝึกฝน พัฒนาไหวพริบ คิดไว ให้ก้าวทันกับสังคมยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปไวนี้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและคอยแนะนำอย่างใกล้ชิด

เพราะโลกเรากว้วันนี้หมุนไวน้แล้วลูกของเราจะไวน้ทันโลกหรือไม่! เอส-26 โปรเกรสส์ โกลด์ จึงเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอายุ 1-3 ปี เข้าร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน เวลา 10.30-18.00 น. ที่คริสตัล แกรนด์ บอลรูม ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลียบทางด่วนรามอินทรา วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน เวลา 10.30-18.00 น. ที่อุตราธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุดรธานี, วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน เวลา 10.30-18.00 น. ที่ซีบอร์ดบอลรูม โรงแรม อิลตัน พัทยา จ.ชลบุรี พบกับเทคนิคช่วยให้ลูกสมองไว แก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ์ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ 4D REALITY experiences การเรียนรู้ผ่านโลก 4 มิติสุดล้ำครั้งแรกของเมืองไทย

ที่ที่เหมาะสม และการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น กระตุ้นให้ลูกเป็นนักสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว ฝึกใช้ 5 สัมผัสในการสำรวจเปรียบเทียบ รวมถึงการสนับสนุนให้ลูกเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ด้วยการพาไปสถานที่จริง ยกตัวอย่างเช่น การไปซื้อสินค้าควรสอนให้ลูกรู้จัก

ที่เหมาะสม และการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น กระตุ้นให้ลูกเป็นนักสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว ฝึกใช้ 5 สัมผัสในการสำรวจเปรียบเทียบ รวมถึงการสนับสนุนให้ลูกเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ด้วยการพาไปสถานที่จริง ยกตัวอย่างเช่น การไปซื้อสินค้าควรสอนให้ลูกรู้จัก



ดร.ศุธาวัลย์ หาญจรตสุข

